



คุณูปการและเกียรติประวัติ  
รองศาสตราจารย์ ดร. ทศนา บุญทอง  
ผู้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “ตุงทองคำ”

รองศาสตราจารย์ ดร. ทศนา บุญทอง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขา Health and Higher Education จากมหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการที่ปรึกษาสภาการพยาบาล อดีตคณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อดีตคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และมหาวิทยาลัยมหิดล อีกทั้งเคยได้รับเลือกเป็นนายกสภาการพยาบาล นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และนายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย เป็นผู้มีความมุ่งมั่น เสียสละ ทุ่มเทเพื่ออุทิศตนในการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาล ทั้งในด้านจัดการศึกษา การพัฒนาองค์การวิชาชีพ และการพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติการพยาบาลจนเป็นที่ยอมรับในระดับสูง ทั้งภายในประเทศและนานาชาติ

## คุณูปการที่มีต่อมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

รองศาสตราจารย์ ดร. ทศนา บุญทอง เป็นผู้มีส่วนร่วมในการก่อตั้งสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มาตั้งแต่เริ่มแรก ในฐานะประธานกรรมการจัดทำหลักสูตรและโครงการจัดตั้งสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้รับแต่งตั้งเป็นคณบดีคนแรก (ดำรงตำแหน่งระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๑) เป็นผู้ริเริ่มโครงการพัฒนาสุขภาพชุมชนรอบมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ณ ตำบลแม่ข้าวต้ม ตำบลท่าสุด และตำบลนางแล ให้เป็นชุมชนสุขภาพ โดยชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลตนเอง โดยความร่วมมือระหว่าง คณาจารย์ นักศึกษา สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ และประชาชน ทั้ง ๓ ตำบล ซึ่งโครงการดังกล่าวยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ต่อมารองศาสตราจารย์ ดร. ทศนา บุญทอง ได้ขอลาออกจากตำแหน่งคณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อไปดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภา เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๑

นอกจากนี้ในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ รองศาสตราจารย์ ดร. ทศนา บุญทอง ยังเป็นผู้ริเริ่มโครงการพัฒนาศูนย์การศึกษาระดับมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ต้นแบบโดยพยาบาล : กรณีสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมุ่งสร้างความเข้าใจ และความตื่นตัวถึงพิษภัยของบุหรี่ในทุกภาคส่วนของประชาคมมหาวิทยาลัย มีการดำเนินงานโดยคณะกรรมการที่ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมและการชี้แนะของประชาชนในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นำไปสู่การกำหนดเป็นนโยบายมุ่งสู่การเป็นสถาบันการศึกษาต้นแบบปลอดบุหรี่ กิจกรรมที่ดำเนินการได้แก่ การพัฒนาแกนนำนักศึกษา การให้ความรู้พิษภัยของบุหรี่แก่คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา

การณรงค์ต่อต้านพิษภัยบุหรี พัฒนาพื้นที่ปลอดบุหรีทั้งมหาวิทยาลัย พัฒนาการเรียนการสอนเกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี และบทบาทของพยาบาลต่อการสร้างสังคมไทยปลอดบุหรีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ พัฒนาศูนย์เลิกบุหรี และขยายเครือข่ายมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี ต้นแบบสู่สังคม ได้แก่ โรงเรียน ชุมชน หมู่บ้าน และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยโครงการดังกล่าวยังคงดำเนินการอยู่อย่างต่อเนื่อง มาจนถึงปัจจุบัน

### **ความรอบรู้ในวิชาการแขนงต่าง ๆ ที่ได้รับการยอมรับนับถือในสังคม**

นอกเหนือจากคุณูปการที่มีต่อมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงแล้ว รองศาสตราจารย์ ดร. ทศนา บุญทอง ยังได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง คณบดี คณะพยาบาลศาสตร์คนแรกของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยในระหว่างดำรงตำแหน่งได้ริเริ่มจัดทำเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรการศึกษาศาขพยาบาลศาสตร์ระดับปริญญาตรีและหลักสูตรต่อเนื่อง ริเริ่มจัดทำโครงการร่วมผลิตบัณฑิตระดับปริญญาเอก สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ซึ่งได้รับอนุมัติให้ดำเนินการเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๒ เป็นผลให้การศึกษาระดับปริญญาตรีของพยาบาลได้รับการพัฒนาและสามารถผลิตบัณฑิตทางการพยาบาลที่มีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับของสังคม อีกทั้งยังได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการจัดทำหลักสูตรและโครงการจัดตั้ง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (พ.ศ. ๒๕๓๗ - ๒๕๓๘) และเป็นคณบดีผู้ก่อตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรัตนนครวิโรฒ (พ.ศ. ๒๕๔๖ - ๒๕๕๐) อีกด้วย

นอกจากนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. ทศนา บุญทอง ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งนายกสภาการพยาบาล ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๐ - ๒๕๔๕ เคยดำรงตำแหน่งนายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๘ - ๒๕๔๑ และได้รับเลือกให้เป็นนายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๑) เป็นผู้ผลักดันพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งมีส่วนพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติการพยาบาลและก่อให้เกิดคุณประโยชน์ด้านการบริการด้านสุขภาพอย่างเป็นระบบ

### การทำคุณประโยชน์ต่อสังคมด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง

รองศาสตราจารย์ ดร. ทศนา บุญทอง ได้นำความรู้และประสบการณ์ด้านวิชาชีพพยาบาลไปใช้ในการพัฒนาและปฏิรูประบบสาธารณสุขเพื่อกำหนดรูปแบบและระบบบริการสุขภาพที่พึงประสงค์ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นผู้นำเสนอทิศทางการปฏิรูประบบบริการการพยาบาลที่สอดคล้องกับระบบบริการสุขภาพของประเทศ เพื่อให้ประชาชนทุกคนได้เข้าถึงการบริการด้านสุขภาพอย่างทั่วถึง มีการปฏิรูปกำลังคนและวิธีการให้บริการ โดยมุ่งเน้นงานเชิงรุกและงานเยี่ยมบ้าน พัฒนาพยาบาลวิชาชีพให้เป็นพยาบาลเวชปฏิบัติและผลักดันให้พยาบาลเวชปฏิบัติทำหน้าที่เป็น “พยาบาลประจำครอบครัว” เพื่อดูแลช่วยเหลือด้านสุขภาพทั้งในระดับครอบครัวและชุมชน นอกจากนี้ยังได้ริเริ่มโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาสุขภาพชุมชนในกลุ่มต่างๆ เช่น โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เป็นโครงการร่วมระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์ ศิริราช และคณะแพทยศาสตร์ ศิริราช โครงการร่วมผลิตพยาบาลเพื่อการพัฒนา

สุขภาพชุมชนอย่างยั่งยืน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โครงการพัฒนาสุขภาพชุมชนรอบมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โครงการเครือข่ายพยาบาลเพื่อการควบคุมยาสูบแห่งประเทศไทย โครงการดังกล่าวมายังคงดำเนินงานอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

จากคุณูปการที่มีต่อมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและต่อสังคมและประเทศชาติดังที่กล่าวมา จึงเห็นสมควรมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ “ตุงทองคำ” ให้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร. ทศนา บุญทอง เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

